

# คำกล่าว รายงาน

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นอตรัสโอลิมปิกศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน

เรื่อง “โอลิมปิกศึกษา : นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างจิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชีวิต”

ของ

ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

กรรมการสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนแสนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม



เรียน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในนามของสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนอตรัสโอลิมปิกศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน เรื่อง “โอลิมปิกศึกษา : นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้าง จิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชีวิต” ขอกราบขอบพระคุณท่านประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่สถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยร่วมกับสถาบันการพลศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น ในวันที่

เป็นเวลากว่า ๖ ปีที่สถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายในการขับเคลื่อนกระบวนการโอลิมปิก โดยใช้กิจกรรมโอลิมปิกศึกษานำไปสู่การมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในบริบทของ “กระบวนการโอลิมปิก” ความพยายามในการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวได้ปรากฏภาพของการนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งเป็นที่ประจักษ์กันอยู่โดยทั่วไป ด้วยความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นการนำแนวคิดของบิดาโอลิมปิกเกมส์สมัยใหม่ คือ ท่านบารอน ปีแอร์ เดอ คูเบอร์แตงค์ ที่จะลงไปสู่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยไม่หยุดยั้ง แต่จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหา องค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติให้ครอบคลุมเครือข่ายของ “ครอบครัวชาวโอลิมปิก” ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสโอลิมปิกศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน เรื่อง “โอลิมปิกศึกษา : นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างจิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชีวิต” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากแนวความคิดร่วมกันของสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยกับสถาบันการพลศึกษาที่ประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “กระบวนการโอลิมปิก” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดทำนวัตกรรมต่างๆที่จะเติมเต็มให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของกีฬาเพื่อการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เกิดสันติสุขกันถ้วนหน้าตามเจตนารมณ์ของผู้สรรค์สร้างอุดมการณ์โอลิมปิกเพื่อมวลมนุษยชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์จากสถาบันการพลศึกษาทั้ง ๑๗ วิทยาเขต คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นและสื่อมวลชน จำนวน ๖๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในสถาบันวิทยาการโอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นศิษย์เก่าชาวโอลิมเปียมาแล้วทั้งสิ้น จึงมั่นใจได้ว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นของการจุดประกายสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจและมวลประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เพื่อสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสโอลิมปิกศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน เรื่อง “โอลิมปิกศึกษา : นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างจิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชีวิต” ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอกราบเรียนเชิญครับ ❀



กระผมขอแสดงความชื่นชมต่อสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยและคณะกรรมการจัดการ-  
อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ที่ได้ตั้งใจ มุ่งมั่นและมีความพยายามในการจัดกิจกรรมถอดรหัสโอลิมปิกศึกษาเพื่อ  
พัฒนาเยาวชนมาหลายครั้งในหัวข้อที่มีความแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย ขอขอบคุณวิทยากรผู้มีจิตวิญญาณ  
การมุ่งมั่นเผยแพร่อุดมการณ์โอลิมปิกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งจะได้ขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางในกลุ่ม  
บุคคลอื่นๆต่อไป

กระผมขออำนาจพรให้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้  
วางไว้ทุกประการ และขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสโอลิมปิกศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน เรื่อง  
“โอลิมปิกศึกษา : นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างจิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชีวิต” ณ บัดนี้ ❀